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Tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins um stefnumótun Reykjavíkurborgar í 
rafíþróttum 
 
Lagt er til að Borgarstjórn skipi stýrihóp um rafíþróttir í Reykjavík sem hafi það verkefni að 
móta stefnu Reykjavíkurborgar í rafíþróttum. 
 
Greinargerð 
 
Á undanförnum árum hafa rafíþróttir rutt sér til rúms á Íslandi sem ný íþróttahreyfing. Sú 
hreyfing hefur, líkt og aðrar íþróttahreyfingar, það að markmiði að stuðla að betri heilsu og 
andlegri líðan barna. Með þessum áherslum hafa rafíþróttafélög hér á landi náð að laða til 
sín um 3500 iðkendur á grunnskólaaldri um allt land. 
  
Fulltrúar félaga sem starfrækja rafíþróttadeildir hafa bent á að það sé afar jákvætt að flestir 
þessara iðkanda séu börn sem hafa sýnt lítinn áhuga á þátttöku í öðru hefðbundnu 
íþróttastarfi. Rafíþróttir virki því fyrir fjölda barna sem ekki hafa fundið sig í öðru skipulögðu 
íþróttastarfi og þannig stuðli rafíþróttir að bættri lýðheilsu barna sem íþróttahreyfingin hefur 
hingað til ekki náð til. Tvö íþróttafélög starfrækja rafíþróttadeildir, Fylkir og Ármann, og KR 
starfrækti rafíþróttadeild um tíma en hætti þeim rekstri vegna þess að frekari fjárstuðnings 
var þörf. Það er mat borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að jafnræði eigi að ríkja á milli 
íþróttagreina þegar kemur að stuðningi borgarinnar við íþróttir barna. Þess vegna er brýnt að 
Reykjavíkurborg taki málið föstum tökum og móti stefnu í málefnum rafíþrótta. 


